



Bản Tin/Thư Gửi Phụ Huynh – Tiếng Việt

Dành cho Các Trường Học Tham Gia Ngày Đạp Xe Đến Trường (ngày 15 tháng 5 năm 2025)

Tuyến Đường An Toàn Đến Trường – Ngày Đạp Xe Đến Trường

Buộc chặt dây giày và phủi sạch bánh xe: [Ngày Đạp Xe Đến Trường](#) sẽ TRỞ LẠI vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025!

Sự kiện thường niên này là cơ hội tuyệt vời để các gia đình và học sinh thử đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện có bánh trượt đến trường lần đầu hoặc để khẳng định lại cam kết về cách di chuyển đến trường an toàn và lành mạnh.

Xin hãy nhớ rằng, sự kiện này không chỉ dành cho xe đạp! Tất cả các hình thức vận động — bao gồm xe scooter, ván trượt, giày trượt patin và đi bộ — đều được khuyến khích. Các trường đã đăng ký sẽ nhận được nguồn hỗ trợ miễn phí để giúp khuyến khích và tôn vinh hoạt động đi lại an toàn và năng động.

Ngày Đạp Xe Đến Trường là sự kiện do Chương Trình Tuyến Đường An Toàn Đến Trường (County's Safe Routes to Schools, SR2S) của Quận Alameda tổ chức, chương trình này được Ủy Ban Giao Thông Quận Alameda tài trợ. Để biết thêm thông tin về Chương Trình Tuyến Đường An Toàn Đến Trường của Quận Alameda, hãy truy cập [trang web của chúng tôi](#).

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tham gia chương trình, hãy liên hệ với [\[điền tên\]](#) theo số/địa chỉ [\[điền số điện thoại/email\]](#).

Chúc quý vị vui vẻ!

Đối với các Trường Học Tham Gia vào một ngày khác

Tuyến Đường An Toàn Đến Trường – Ngày Đạp Xe Đến Trường

Đã đến lúc phủi bụi xe đạp, bơm căng lốp và kiểm tra phanh. [Ngày Đạp Xe Đến Trường](#) đã cận kề! Việc đi xe đạp, phương tiện có bánh trượt hoặc trượt patin có lợi cho sức khỏe của quý vị và cộng đồng, quý vị cũng có thể góp phần vào giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Bất kể tham gia cùng bạn bè, kết thêm bạn mới, liên hệ với hàng xóm, tập hợp thành một đoàn đạp xe đến trường, quý vị chỉ cần đảm bảo ngồi lên yên và đạp xe (hoặc lăn bánh)!

Các trường học trên toàn quận sẽ kỷ niệm Ngày Đạp Xe Đến Trường vào tháng 5. [\[Điền Tên Trường của Quý Vị\]](#) sẽ kỷ niệm Ngày Đạp Xe Đến Trường vào [\[Điền Ngày\]](#).

Tại [\[Điền Tên Trường\]](#), Các Nhà Vô Địch chương trình Tuyến Đường An Toàn Đến Trường sẽ chào đón người đi xe đạp và phương tiện có bánh trượt bằng nhãn dán đối với các trường tiểu học, đèn xe đạp đối với trường trung học cơ sở và túi xe đạp đối với trường trung học phổ thông.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [trang web của chúng tôi](#). Tương lai còn nhiều điều chờ đợi phía trước và hành trình đến trường chỉ là điểm bắt đầu.



[Điền bất kỳ quà tặng nào khác và thông tin chi tiết khác về sự kiện tại trường của quý vị].

Đừng quên rằng người đi xe đạp dưới 18 tuổi phải đội mũ bảo hiểm. Đây là quy định theo luật! Quý vị hãy đội mũ bảo hiểm để làm gương cho con em. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ [Điền thông tin về Nhà Vô Địch Trường Học SR2S hoặc điều phối viên trang web trường quý vị].

Rất mong được chào đón quý vị tham gia chương trình!